

## About us

บริษัท เจทคอมพิวเตอร์ แอนด์ คอมมูนิเคชั่น จำกัด ตั้งอยู่ เลขที่ 99 หมู่ที่ 8 ถนนพหลโยธิน อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12130 ศูนย์การค้า เซียร์รังสิต บนพื้นที่ทั้งหมด กว่า 400 ตารางเมตร มีทั้งหมด 3 หน้าร้าน ให้บริการทางด้าน COMPUTER NETWORK และ CCTV กล้องวงจรปิด ให้บริการมากกว่า 16 ปี และยังมีอีก สำนักงานใหญ่ บริษัท เจทคอมพิวเตอร์ พลัส ตั้งอยู่ เลขที่ 7 อาคารศูนย์การค้า เดอะไอทีมอลล์ ฟอจุนทาวเวอร์ มีทั้งหมด 12 หน้าร้าน ให้บริการทางด้าน COMPUTER และ NOTEBOOK สินค้า IT ต่าง ๆ มีพนักงาน รวมทุกสาขา กว่า 80 คน เราจึงกล้ารับประกันว่าเราบริการลูกค้าได้อย่างทั่วถึงแน่นอน โดยแรกเริ่มก่อตั้งบริษัทฯ นั้นมุ่งเน้นงานทางด้านขายและการให้บริการดูแลบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์ ระบบคอมพิวเตอร์ เป็นหลัก ด้วยทีมงานช่างเทคนิค ผู้เชี่ยวชาญ ที่มีประสบการณ์การทำงานจากบริษัทเจ้าของผลิตภัณฑ์ เป็นระยะเวลาเวลามากกว่า 16 ปี

ปัจจุบันบริษัทฯ ได้เพิ่มขีดความสามารถในการสร้างผลิตภัณฑ์ระบบความปลอดภัย ระบบกล้องวงจรปิด ระบบกันขโมย ระบบลงเวลา ภายใต้ชื่อ JETCOM & CCTV เพื่อตอบสนอง ทุกความต้องการให้แก่ท่านลูกค้า ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน โดยครอบคลุมถึง การรับประกันผลิตภัณฑ์ การดูแล เน้นถึง คุณภาพสูงสุด และ ความปลอดภัยหลังการติดตั้งระบบ ที่ทางบริษัทให้ความสำคัญเป็นอันดับหนึ่ง ตามมาตรฐาน ทางวิศวกรรมไฟฟ้าระบบของมีเสถียรภาพในการใช้งานสูงสุด ทำให้ปัจจุบันมีท่านลูกค้า ให้ความไว้วางใจ เพิ่มขึ้นในทุกๆ ปี

## สารจากกรรมการผู้จัดการ



ในช่วงชีวิตที่ผ่านมา ผมเริ่มต้นทำงาน และมีความสนใจในเทคโนโลยี ระบบไอที และ ระบบ Security ต่าง ๆ ตั้งแต่ปี พ.ศ.2539 และผมได้มีโอกาสเปิดกิจการในปี พ.ศ. 2545 จนถึงปัจจุบันผมได้มีโอกาสเปิดกิจการเป็นของตนเองในนาม บริษัท เจทคอมพิวเตอร์ แอนด์ คอมมูนิเคชั่น จำกัด ด้วยประสบการณ์ที่สั่งสมอย่างยาวนานในการทำงานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์นี้ ผมจึงมีความมั่นใจ ที่พร้อมจะให้บริการ ในทุกๆ ด้านไม่ว่าจะเป็น การบริการ การดูแล บำรุงรักษา การติดตั้งใหม่ การปรับปรุงซ่อมแซม การทดสอบ และตรวจสอบ ซึ่งทุกๆ อย่างจะต้องยึดหลักมาตรฐาน วิศวกรรม ทั้งในและนอกประเทศ มีความปลอดภัยในการใช้งานและคุณภาพสินค้าที่ดี และพร้อมที่ จะกล้ารับประกันคุณภาพ จากทั้งโรงงานผู้ผลิตและบริษัทฯ เอง โดยมุ่งหวังที่จะสร้างความประทับใจ และความพึงพอใจให้กับลูกค้าที่รับบริการ และบริษัทคู่ค้าตนเอง

## Why us

1. ความรวดเร็วในการให้บริการแก่ลูกค้าที่มีศูนย์รับแจ้งเหตุ Hot Line Service โดยทีมช่างเทคนิคชำนาญการที่พร้อมที่จะทำการแก้ไขปัญหาได้ทันที
2. ที่ปรึกษา และเจ้าหน้าที่ประจำบริษัทที่ผ่านการทำงาน การอบรม และมีประสบการณ์สูงมากกว่า 16 ปี ในการทำงานเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์ และ ความปลอดภัย



Our Job



: หมู่บ้านมณีนริทร์ , ภูมรินทร์ , มัณฑนา , ดิเอ็มเมอร์ล , แกรนด์คาแนลตอนเมือง , ริงสิตแมนชั่น , สราสินีคอนโด , บัญชีตแมนชั่น  
หมู่บ้านนนทนา , สีวลี , ซัยพฤกษ์ , ซื่อตรง , ภัสสร , การบินไทย , เฟื่องฟ้า , โดมทอง , จรุงรัตน์ , JOYPLACE  
โครงการ SAFETY ZONE ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ  
โรงแรม NOVOTEL และในเครือ  
โรงแรม เอเชียร์ แอร์พอด จำกัด THE HUB เซียร์ริงสิต และ บริษัทในเครือ  
กรมสรรพฐ สังกัด กองทัพอไทย  
โรงพยาบาลกรุงเทพนนท์ โรงพยาบาลพญาไท  
สำนักพิมพ์วิริยะรุ่งเรือง รามอินทรา  
TECH MOBILE SHOP ศูนย์จำหน่ายโทรศัพท์มือถือ ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย พิวเจอร์ปาร์ค ริงสิต  
บริษัท เน็กซ์โปรดักส์ จำกัด (ผู้ผลิตและจำหน่ายสินค้าแบรนด์คิตตี้) โซว์รูม มากกว่า 10 สาขา  
บริษัท พานาโซนิคส์ บริษัท พูจิกระ บริษัท แพรวดัก้า บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)  
บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จำกัด และ บริษัทในเครือ  
บริษัท วี อาร์ พลาสติก จำกัด  
บริษัท สมาร์ทไบรท์ จำกัด  
บริษัท กรีนทิมเบอร์แลนด์ จำกัด  
สถานีจ่ายก๊าซ LPG ทุกสาขา ในเครือ UNITED GAS (THAILAND) CO.,LTD.  
สถานีจอดรถขนส่งน้ำมัน SHELL และ ESSO ทั้งหมดเพื่อส่งไปภาคต่างๆ  
บริษัท กู๊ดทิมเอนเตอร์ไพรส์ จำกัด  
ตลาดองค์การตลาดเพื่อการเกษตรและเกษตรกร (อตก)  
ตลาดสี่มุมเมือง และ อาคารห้องเย็น ต่างๆ  
ตลาดไทย ลานจอดรถ และ อาคารห้องเย็น ต่างๆ  
บริษัทเพรสซิเด็นนิปปอน จำกัด  
งานหมู่บ้านในเครือบริษัทฉัตรราชูททั้งหมด  
และ อื่น ๆ อีกมากมาย

## Product & Service

1. จัดจำหน่ายสินค้า และ บริการเกี่ยวกับ ระบบเน็ตเวิร์ค คอมพิวเตอร์
2. ดูแลระบบคอมพิวเตอร์ และ อุปกรณ์ ทั้งในและ นอกสถานที่
3. จัดจำหน่ายกล้องวงจรปิดและอุปกรณ์ ต่อพ่วง
4. จัดจำหน่ายอุปกรณ์รักษาความปลอดภัย สัญญาณกันขโมย
5. จัดจำหน่ายอุปกรณ์ระบบบันทึกเวลาและประตูและไม้กั้นอัตโนมัติ
6. บริการติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด ระบบสัญญาณกันขโมย และ อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

## Our Job





ภาพตัวอย่างผลงาน





